

การ เปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการ เมือง

ในบทนี้จะ เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ เปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ กับกิจกรรมทางการ เมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้าง เชื้อนที่กิ่งอำเภอยะ โตะ ทั้งนี้เพื่อ เป็นการพิสูจน์ข้อสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ในบทที่ ๓

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ เปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการ เมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้าง เชื้อนที่กิ่งอำเภอยะ โตะ ปรากฏออกมาดังตารางที่ ๗.๑ ต่อไปนี้

ตารางที่ ๗.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ เปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรม ทางการ เมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้าง เชื้อนที่กิ่ง อำเภอยะ โตะ

กระบวนการ เปลี่ยนให้ เป็น สมัยใหม่	กิจกรรมทางการ เมืองซึ่งเป็นผลกระทบจาก โครงการสร้าง เชื้อน		
	ต่ำ	กลาง	สูง
ต่ำ	๒๐ ๘.๓ %	๑๒ ๕.๐ %	๐ ๐.๐ %
กลาง	๗๘ ๓๒.๔ %	๔๒ ๓๘.๒ %	๑๐ ๔.๑ %
สูง	๑๐ ๔.๑ %	๑๖ ๖.๖ %	๓ ๑.๒ %

หมายเหตุ : ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (C.C.) = ๐.๑๗๑๐๔

ค่าแกมม่า = ๐.๓๑๔๓๓

ตารางที่ ๗.๑ จากข้อมูลทั้งสิ้น ๒๔๑ กรณี ผลของความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กึ่งอำเภอพะโต๊ะ เป็นดังนี้คือ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับต่ำ กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับต่ำมีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๘.๓ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับต่ำ กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับปานกลางมีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๕ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับต่ำ กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับสูง มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๐ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับปานกลาง กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับต่ำ มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๓๒.๔ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับปานกลาง กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับปานกลาง มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๓๔.๒ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับปานกลาง กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับสูง มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๔.๑ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับสูง กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับต่ำ มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๔.๑ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับสูง กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับปานกลาง มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๖.๖ กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ระดับสูง กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนระดับสูง มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๑.๒

ผลการคำนวณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กึ่งอำเภอพะโต๊ะ ปรากฏว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (C.C.) เท่ากับ ๐.๑๗๑๐๔ แสดงว่า กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กึ่งอำเภอพะโต๊ะ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับต่ำ

และถ้าพิจารณาจากค่าแกมมาซึ่งมีค่าเท่ากับ ๐.๓๑๔๓๓ แสดงว่า กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กึ่งอำเภอพะโต๊ะ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับค่อนข้างต่ำ

ผลการพิจารณาจากค่าสถิติ ๒ ตัวประกอบกัน จึงอาจตัดสินได้ว่า กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กึ่งอำเภอพะโต๊ะ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับที่เอียงไปในทางต่ำ

ถึงจุดนี้ ผลจากข้อมูลเท่าที่กล่าวมาแล้วจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้อสมมุติฐานในประเด็นแรกที่ตั้งเอาไว้ว่า "กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในกิ่งอำเภอพะโต๊ะ มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากโครงการสร้างเขื่อนนั้น มีความเป็นจริงในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

ส่วนสมมุติฐานในประเด็นหลังซึ่งตั้งเอาไว้ว่า "ความสัมพันธ์ดังกล่าว ปรากฏออกมาในลักษณะที่ว่า ถ้ากระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่มีระดับสูง กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบมาจากโครงการสร้างเขื่อน ก็จะมีระดับสูงตามไปด้วย และในทางตรงกันข้าม ถ้ากระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่มีระดับต่ำ กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบมาจากโครงการสร้างเขื่อนก็จะมีระดับต่ำตามไปด้วย" นั้น สมมุติฐานในประเด็นนี้ สามารถพิสูจน์ได้โดยพิจารณาข้อมูลในรายละเอียดของตารางความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอพะโต๊ะ ตารางที่ ๗.๑ ประกอบกับ ตารางที่ ๗.๒ ดังนั้น ในตอนต่อจากนี้ไป ผู้วิจัยจะได้พิจารณาข้อมูลจากตารางทั้งสองในรายละเอียด เพื่อตอบสมมุติฐานในประเด็นหลัง

ตารางที่ ๗.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอพะโต๊ะ

กระบวนการเปลี่ยนให้ เป็นสมัยใหม่	กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อน			
	ต่ำ	กลาง	สูง	รวม
ต่ำ	๒๐ ๖๒.๕ %	๑๒ ๓๗.๕ %	๐ ๐.๐ %	๓๒ ๑๓.๓ %
กลาง	๗๘ ๔๓.๓ %	๙๒ ๕๑.๑ %	๑๐ ๕.๖ %	๑๘๐ ๗๔.๗ %
สูง	๑๐ ๓๔.๔ %	๑๖ ๕๕.๒ %	๓ ๑๐.๓ %	๒๙ ๑๒.๐ %

หมายเหตุ : ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (C.C.) = ๐.๑๗๑๐๘

ค่าแกมม่า = ๐.๓๑๔๓๓

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของประชาชนชาวกิ่งอำเภอพะโต๊ะทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๑ ราย ตามตารางที่ ๗.๑ พบว่า ส่วนใหญ่คือมีจำนวนร้อยละ ๓๘.๒ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับปานกลาง และมีกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับปานกลาง รองลงมาคือมีจำนวนร้อยละ ๓๒.๔ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับปานกลาง และมีกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับต่ำ ส่วนที่เหลือกระจายไปตามกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ

นอกเหนือจาก ๒ กลุ่มใหญ่ดังกล่าวมาแล้วนี้ กลุ่มอื่น ๆ มีลักษณะของการกระจายตามตารางที่ ๗.๒ ดังต่อไปนี้คือ พิจารณาตามแนวนอน การกระจายในทางต่ำนั้น กลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับต่ำ และกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับต่ำ มีอยู่สูงที่สุด คือมีจำนวนร้อยละ ๖๒.๕ รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับต่ำ และมีกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับปานกลาง มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๓๗.๕ ส่วนกลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับต่ำและมีกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับสูงนั้น ไม่มีอยู่เลย ดังนั้น จึงสามารถมองเห็นแนวโน้มของคำตอบตามข้อสมมุติฐานได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อน ปรากฏออกมาในลักษณะที่ว่า ถ้ากระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่มีระดับต่ำ กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนก็จะมีระดับต่ำตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ส่วนการกระจายในทางสูงนั้น กลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับสูง และมีกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับปานกลาง มีอยู่สูงที่สุดคือ จำนวนร้อยละ ๔๕.๒ รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับสูง และมีกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับต่ำ มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๓๔.๕ ส่วนกลุ่มที่มีประสพการณ์ของการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ในระดับสูง และมีกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนในระดับสูง มีอยู่เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๓ ดังนั้น จึงสามารถมองเห็นแนวโน้มของคำตอบตามข้อสมมุติฐานได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่กับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการ

สร้างเขื่อน จะมีลักษณะดังนี้ ถ้ากระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่มีระดับสูง กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อน ก็จะมีระดับเพียงปานกลางหรือต่ำ มากกว่าที่จะมีระดับสูงตามไปด้วย ดังเช่นสมมุติฐานที่ตั้งไว้

สรุป

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้ ชี้ให้เห็นว่าข้อสมมุติฐานที่ตั้งเอาไว้ในตอนต้นของงานวิจัยนี้ มีความถูกต้องหรือมีความเป็นจริงในทิศทางเดียวคือ ในทางต่ำ กล่าวคือ ถ้ากระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่มีระดับต่ำ กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนก็จะมีระดับต่ำตามไปด้วย แต่สำหรับในอีกทิศทางหนึ่ง คือ ในทางสูงนั้น ถ้ากระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่มีระดับสูงขึ้น กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อน อาจไม่สูงตามไปด้วยก็ได้ ประเด็นดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นในกิ่งอำเภอยะโดะนี้ว่า เมื่อถึงจุดหนึ่งของระดับที่สูงขึ้นของกระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ กิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนที่กิ่งอำเภอยะโดะ มีแนวโน้มให้เห็นว่า เริ่มมีระดับที่ลดต่ำลง ข้อสังเกตดังกล่าวนี้ นำมาสู่การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการสร้างเขื่อนได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ จากผลการวิจัยประเด็นนี้ จะเห็นว่า การลดลงของระดับของกิจกรรมทางการเมืองนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สังคมได้ผ่านขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนให้เป็นสมัยใหม่ แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ผลที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในแง่ของทัศนคติที่มีต่อรัฐบาล ซึ่งจะเป็นลบหรือบวกนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทำให้ประชาชนสัมพันธ์อย่างพอเพียงแก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อน ซึ่งสำหรับทัศนคติในทางลบนี้ ผลการศึกษาได้ชี้ว่า มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ปัญหาในทางการเมือง เนื่องจากในภาวะที่ประชาชนมีทัศนคติต่อรัฐบาลในทิศทางดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ฉกฉวยโอกาส เข้ามาโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อขยายเขตพื้นที่ในการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั่นเอง